

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 10/1, HĐND tỉnh và HĐND thành phố Thái Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố với cử tri 10 xã, phường khu vực phía Nam thành phố sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND thành phố khóa XXI. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình tới dự.

Tại hội nghị, đại biểu cử tri đã được nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND thành phố khóa XXI. Đại biểu cử tri mong muốn HĐND

tỉnh, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát chuyên đề, tổ chức các kỳ họp, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, đại biểu cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống. Về lĩnh vực giao thông, đại biểu cử tri phản ánh tình trạng xe xích lô gắn máy, xe thô sơ, xe tu chế chở vật liệu công kênh, các phương tiện chở vật liệu xây dựng quá tải trọng cho phép vẫn lưu thông trên đường đe dọa đến sự an toàn và tính mạng của người tham gia giao thông, nhất là thời điểm những tháng cuối năm, vì thế các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, thành phố xem xét tăng mức hỗ

trợ, đền bù cho người dân khi thu hồi đất nông nghiệp phục vụ các dự án. Lực lượng thanh tra giao thông, quản lý đô thị cần có biện pháp ngăn chặn việc đổ rác thải, vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường xung quanh bờ sông Kiến Giang và tuyến đường tránh phía Nam thành phố. Đại biểu cử tri cũng kiến nghị dự án chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong cần sớm triển khai thực hiện và nâng mức hỗ trợ cho các gia đình hiện đang sinh sống trong khu tập thể để sau khi tái định cư các hộ yên tâm sinh sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền; đề nghị UBND thành phố Thái Bình sớm có báo cáo trình UBND tỉnh về số lượng gia đình nhận tiền đến

bù, hộ nhận hỗ trợ về nhà ở trong dự án chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong. UBND thành phố tiếp thu các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nghiên cứu giải quyết, nhất là giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn giao thông.

Sáng ngày 10/1, tại UBND xã Vũ Ninh (Kiến Xương), đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Kiến Xương đã tiếp xúc với đại biểu cử tri 21 xã thuộc huyện Kiến Xương. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch huyện Kiến Xương đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, HĐND huyện, báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ tư tới đại biểu cử tri.

dụng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội... Những đóng góp của công tác dân vận cũng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân đã góp phần cùng cơ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương và cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị năm 2018 các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức động trong công tác dân vận. Mỗi

Thái Bình; ghi hình vở cải lương “Lên đoạn đầu đài” của Đoàn Cải lương Thái Bình, xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp kỷ niệm. Báo Thái Bình lựa chọn đăng tải các bài tham luận tại hội thảo, chuẩn bị số báo đặc biệt... Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/1; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo chương trình, kế hoạch được phân công, hoàn thành trước ngày 31/1 để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Sáng ngày 10/1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ về thân thể, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018) và kỷ giao ước thi đua năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908, tại làng Diêm Điền, tổng Hồ Đệi, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đặc biệt chú trọng đến giai cấp công nhân, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, quyết định xuất bản Báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần

có cơ chế và hướng dẫn riêng cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thủy nông... Vì vậy, lãnh đạo Công ty kiến nghị Nhà nước điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy nông thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Buổi Công ty, Đoàn giám sát tại Công ty Cổ phần Giồng chần nuôi Thái Bình. Hiện tại, Công ty có vốn điều lệ 5,55 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 56,75%, Mặc dù gặp nhiều khó khăn song những năm qua Công ty vẫn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, duy trì tốt nhiệm vụ kinh doanh, bảo đảm cung

ứng nguồn giống có chất lượng cho thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh. Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, quản lý kinh tế, quản lý lao động... được thực hiện tốt, bảo đảm hiệu quả. Công ty đã bảo toàn nguồn vốn, đồng góp đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Lãnh đạo Công ty kiến nghị tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn và đại diện 2 doanh nghiệp đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung: vai

Sau khi nghe báo cáo, đại biểu cử tri phát biểu đánh giá cao kỳ họp thứ năm đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến các lĩnh vực của đời sống, công khai vấn đề chất vấn trước kỳ họp, tập trung thảo luận nhiều vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc, quan tâm. Đại biểu cử tri kiến nghị, đề xuất tỉnh đẩy nhanh việc cấp kinh phí xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công; chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật tại các địa phương; tăng mức kinh phí chức vụ các cụ cao niên...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các cử tri đồng thời giải trình một số vấn đề, nội dung cử tri quan tâm; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi các cơ quan, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

TIẾN DAT - ĐẶNG ANH

công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân; đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho dân; tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân những vấn đề chưa thông suốt; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, họp báo định kỳ, tiếp nhận thông tin phản hồi của nhân dân... Thủ tướng cũng lưu ý công tác dân vận phải chăm lo nhiều hơn nữa cho người nghèo, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt

yêu nước nồng nàn, sự giác ngộ chủ nghĩa cộng sản sâu sắc và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người công sản chân chính, trọn đời cống hiến, chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ kỷ niệm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kỷ giao ước thi đua giữa các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố năm 2018 và gắn biển công trình chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tiếp đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ công đoàn qua các thời kỳ đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2018

THÔNG TRI...

(*Tiếp theo trang 1*)

1- Tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW và Thông tri này cụ thể, quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 16-CT/TW, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; từ đó, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

2- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người già, cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân các khu công nghiệp. Tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày tết.

3- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, lễ hội, mừng xuân, tổng kết năm, đón nhận các phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống... cần thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội...

4- Để đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết của nhân dân, tại thành phố Thái Bình và trung tâm các huyện có thể tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp giao thừa tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; bảo đảm phù hợp tình hình từng địa phương, tuyệt đối an toàn và chỉ sử dụng kinh phí xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

5- Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ... Chú trọng quản lý tốt thị trường và giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá mặt hàng.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đủ phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Làm tốt công tác y tế dự phòng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018.

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền và phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, Thông tri này và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

7- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

8- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền về Chỉ thị số 16-CT/TW và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Thông tri này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; tăng cường quản lý các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, nâng cao chất lượng và phát triển các loại hình bưu chính viễn thông; tăng cường tập huấn, chuyển giao công nghệ, đưa công nghệ thông tin trở thành công cụ hiệu quả góp phần bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Với những kết quả đạt được của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Chính phủ đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân.

VNPT THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Năm 2018, VNPT Thái Bình phấn đấu hoàn thành cao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục nâng cao chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu VNPT Thái Bình tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tu dưỡng, công tác chăm sóc khách hàng, tạo niềm tin, củng cố và phát triển giá trị thương hiệu VNPT bền vững. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, sáng tạo, ứng dụng công nghệ viễn thông hiện đại thực đẩy sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG